

โรงแรมแม่ฟ้าหลวง นำเสนอกิจกรรม “ปั่นเพื่อโลกสีเขียว” เป็นการร่วมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมของเราขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

รองประธานฝ่ายบริหาร คุณวิไล วิทย์ฐานกรณ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี คุณวิภา ตั้งสิน และผู้จัดการทั่วไป คุณแคล้ว ชะนิก ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม คุณสุเทพ ฒ.กลาง, รอง ผกก.จราชร สน.วัดพระยาไกร พตท.วราวัชร ธรรมสโรช และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คุณสุภาณี นาควิเชียร มาร่วมในพิธีเปิดงาน



ในฐานะของสถานประกอบการโรงแรม ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เราส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานของเราตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ไปจนถึงคนรุ่นต่อไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “การเดินทางสีเขียว” ทางโรงแรมจึงมีความตั้งใจสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ดีในครั้งนี้ โดยทำการรณรงค์ให้พนักงานของเราใช้จักรยานมาทำงานแทนการใช้รถยนต์ ซึ่งกิจกรรมขั้นต้นนี้ เราได้เริ่มจากการจัดเตรียมจักรยานจำนวน 30 คัน มอบให้แก่พนักงานที่พักอาศัยใกล้โรงแรม เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางมาทำงานแทนรถยนต์ และนี่คืออีกหนึ่งแนวทางของเราในการส่งเสริมความปรารถนาดีสู่สังคม รวมถึงพนักงานเช่นกัน นอกจากนี้เรายังจัดเตรียมจักรยานอีก 5 คัน เพื่อขั้ติดต่อบริษัทตามแผนกต่างๆภายในโรงแรมอีกด้วย

กิจกรรม ปั่นเพื่อโลกสีเขียว นั้นได้วางขั้นตอนการดำเนินงานไว้ ด้วยการพยายามรณรงค์พนักงานของเราเอง หันมาใช้จักรยานในการเดินทางให้มากขึ้น ตลอดจนนำเสนอกิจกรรมการใช้จักรยาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการพักผ่อน ให้กับแขกที่มาพักในโรงแรมอีกด้วย ซึ่งเราคาดหวังว่า กิจกรรมนี้จะสามารถทำให้ผู้คนเกิดความรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

โรงแรมจัดตั้งแผนงานโครงการ โลกสีเขียว ขึ้นเพื่อ แสดงถึงเจตนาของเราในการร่วมรณรงค์กับ ททท. เพื่อการขยายตัวของกลุ่มผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น รวมถึงโครงการจัดสร้างเส้นทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ ที่กำลังดำเนิน

การอยู่ในขณะนี้

จักรยานเป็นพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานสะดวก ดูแลง่าย และเป็นวิธีการออกกำลังกายได้อย่างดี

ร่วมกันรักษ โลก โดยชวนกันมาขี่จักรยาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศ รักษาโลกเราให้ปลอดภัยและน่าอยู่ไปจนถึงรุ่นลูกหลานของเราต่อไป

ทางโรงแรมได้กำหนด “สัปดาห์สีเขียว” เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ จัดทำเสื่อกิจกรรมขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ โดยรายได้ทั้งหมด จะมอบให้แก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากความสำเร็จในเบื้องต้นนี้ เราจึงมีความคิดที่จะฉลองความสำเร็จของ “วิสัยทัศน์สีเขียว” พร้อมกันกับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยอาสาสมัครจากพนักงานของเรา จะขี่จักรยานจากโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาไปยัง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อนำขนมและของเล่นไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเด็ก นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังมอบจักรยานจำนวน 2 คัน ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อที่โรงพยาบาลจะสามารถสานต่อวัตถุประสงค์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ต่อไปยังพนักงานโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง

เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ และนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้คงอยู่ไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต เราต้องการปลูกฝังจิตสำนึกรักษสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขาเหล่านั้นต่อไป